

TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN VỊ XUYÊN

Hà Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2014

V/v đề nghị giúp báo cáo kết quả
giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kính gửi:

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Vị Xuyên;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các xã: Phú Linh, Trung Thành, Việt Lâm, Thuận Hòa, Minh Tân huyện Vị Xuyên.

Căn cứ Báo cáo số: 147/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang: *Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ 9 đến sau Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVI.*

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI ứng cử tại huyện Vị Xuyên xin trích kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo nêu trên để báo cáo với cử tri trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Cụ thể các ý kiến, kiến nghị và kết quả giải quyết như sau:

* *Đề nghị UBND tỉnh xem xét để có giải pháp xây dựng hệ thống thoát nước tại Hồ Noong xã Phú Linh vì hiện nay vào mùa mưa thường gây ngập úng đến 80% diện tích ruộng của thôn Noong (Cử tri xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên).*

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

- Đề nghị xây dựng hệ thống thoát nước tại Hồ Noong, UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy lợi là cơ quan chuyên ngành đi kiểm tra thực tế. Do địa hình là một thung lũng lòng chảo, thoát nước úng qua hang ngầm nên việc đầu tư kênh thoát lũ cho khu vực này rất lớn và không khả thi. UBND tỉnh giao UBND huyện Vị Xuyên nghiên cứu phương án chống ngập úng đối với diện tích ruộng của thôn Noong và báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

* *Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang sớm thỏa thuận và ký hợp đồng chi tiết với các hộ dân đã thực hiện việc góp đất cho việc trồng cây cao su trên địa bàn xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên (Cử tri xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên).*

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang đã gửi bản dự thảo Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho Ban chỉ đạo trồng cây Cao su và các Ngành liên quan của tỉnh tham gia góp ý và hoàn thiện để ký hợp đồng hợp tác trồng cây cao su với các hộ dân. Hiện tại, cơ bản các huyện đã đo đạc xong và đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục cấp quyền sử dụng đất, do vậy Công ty Cổ phần cao su Hà Giang chưa có cơ sở pháp lý để ký hợp đồng cho các hộ dân đã thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất để trồng cao su. UBND tỉnh giao Ban chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ.

* *Đề nghị UBND tỉnh bố trí vốn để sửa chữa các nhà trạm y tế xã, được xây dựng từ lâu, nay xuống cấp nghiêm trọng; chỉ đạo Sở Y tế trang bị các trang thiết*

bị y tế phục vụ khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã như: máy siêu âm, điện tim; đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho Bệnh viện điều dưỡng và Phục hồi chức năng, để nâng cao chất lượng, khám và chữa bệnh cho nhân dân; (Cử tri xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên).

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

- Về bố trí vốn để sửa chữa các nhà trạm y tế, trang bị các trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020 tỉnh Hà Giang. Trong kế hoạch thực hiện đã xây dựng cụ thể nhu cầu về đầu tư cơ sở hạ tầng như nhà trạm y tế, công trình phụ trợ... và các loại trang thiết bị y tế phù hợp theo quy định của Bộ Y tế. Việc tổ chức triển khai tại các xã sẽ được thực hiện theo lộ trình của từng giai đoạn 2011-2020, trong đó căn cứ vào danh sách đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã hàng năm của từng huyện để phối hợp triển khai thực hiện.

- Thực trạng bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng do mới thành lập, cơ sở vật chất không đồng bộ, trang thiết bị chưa đầy đủ. Hàng năm UBND tỉnh đã bố trí ngân sách để bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm một số trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện như là sửa chữa hệ thống đường ống nước, nhà cầu đi lại giữa các khoa phòng bệnh viện. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân tại Bệnh viện điều dưỡng-PHCN, Sở Y tế đang xây dựng Dự án “Đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Điều dưỡng - phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang”, nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương với tổng số vốn dự kiến 178 tỷ đồng, trong đó kinh phí dành cho mua sắm, nâng cấp trang thiết bị là 50 tỷ đồng. Dự kiến đăng ký nhu cầu vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016-2018.

** Đề nghị đầu tư xây dựng trạm thu, phát sóng điện thoại di động cho thôn Lũng Pù, xã Thuận Hòa để đảm bảo thông tin liên lạc cho nhân dân (Cử tri xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên).*

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Tại thôn Lũng Pù, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên: Chi nhánh Viettel Hà Giang đã xây dựng xong phần móng nhà trạm HGG387 để lắp đặt thiết bị và dự kiến phát sóng trong tháng 6/2014.

** Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Giang trong việc phân công quản lý lưới điện, nên theo địa giới hành chính (chuyển quản lý lưới điện các xã: Minh Tân, Thuận Hòa, Tùng Bá, Phong Quang, Phương Tiến, Thanh Thủy, Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải từ Điện lực thành phố Hà Giang về Điện lực Vị Xuyên) - (Cử tri huyện Vị Xuyên).*

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Điện năng là một hàng hóa đặc thù, từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ được diễn ra đồng thời khép kín. Việc quản lý, khai thác với các tiêu chí tổn thất ít, độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Từ những yếu tố đặc thù trên đòi hỏi ngành điện phải có mô hình tổ chức phù hợp đó là quản lý theo cấp

điện áp và theo lộ đường dây xuất tuyến từ các trạm biến áp truyền tải. Các xã Minh Tân, Thuận Hòa, Tùng Bá được cấp điện từ lộ 372 trạm 110 kV Hà Giang. Xã Phương Tiến, Thanh Thủy, Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải được cấp điện từ lộ 373 trạm 110 kV Hà Giang. Xã Phong Quang được cấp điện từ lộ 471 trạm 110 kV Hà Giang. Lộ 372, 373, 471 được xuất tuyến từ trạm 110 kV cấp điện cho khách hàng khu vực thành phố Hà Giang và các xã của huyện Vị Xuyên. Như vậy việc đề nghị của cử tri là phân công quản lý lưới điện theo địa giới hành chính, ngành điện không thể đáp ứng được.

** Đề nghị Công ty Điện lực Hà Giang: Chỉ đạo Điện lực thành phố Hà Giang sớm đấu nối điện cho nhân dân các thôn: Bản Phố, Lũng Thiêng, Bản Hình, Khâu Khà, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên (hiện nay đã có trạm hạ thế và đường dây 0,4 kv) - (Cử tri xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên).*

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Điện lực TP Hà Giang đã phối hợp với UBND xã Minh Tân và các thôn thống nhất nội dung bán điện cụ thể như sau: tổ chức tiếp nhận và ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với từng hộ dân tại Phòng giao dịch khách hàng - Điện lực TP Hà Giang; Các thôn Bản Hình, Bản Phố thực hiện tiếp nhận hồ sơ mua điện bắt đầu từ ngày 25/12/2013 đến ngày 30/12/2013; đối với thôn Khâu Khà, Lũng Thiêng thực hiện tiếp nhận hồ sơ mua điện bắt đầu từ ngày 01/01/2014. Hiện nay các thôn, xã nêu trên đã được sử dụng điện sinh hoạt.

** Đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch để từng bước đầu tư kéo điện cho các thôn trên địa bàn tỉnh chưa có điện lưới quốc gia (Cử tri các xã trên địa bàn tỉnh).*

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Ngày 05/3/2014 UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 381/QĐ-UBND, Phê duyệt dự án cấp điện vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc chưa có điện lưới quốc gia tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2020. Trong đó tổng số hộ dân được cấp điện đến năm 2020 là: 31.820 hộ; Số thôn bản được cấp điện là: 576 thôn, bản; tổng mức đầu tư gần: 1.450 tỷ đồng. Như vậy đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có khoảng 92% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Trong đó chia ra 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2014-2015) dự kiến cấp điện cho 5.581 hộ dân của 113 thôn, bản trên địa bàn toàn 10 huyện của tỉnh; tổng giá trị đầu tư gần: 260 tỷ đồng. Giai đoạn 2 (2016-2020) dự kiến cấp điện cho 26.239 hộ dân, của 463 thôn, bản trên địa bàn tỉnh; tổng giá trị đầu tư: 1.190 tỷ đồng.

Ngày 12/5/2014, Thủ tướng chính phủ đã có văn bản số 639/TTg-KTN V/v ứng vốn thực hiện dự án cấp điện cho các xã thôn bản vùng biên giới chưa có điện tỉnh Hà Giang. Trong đó cho ứng vốn 120 tỷ thực hiện đầu tư giai đoạn 1 (2014-2015) để cấp điện cho 113 thôn, bản trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó ngành điện dự kiến triển khai dự án mở rộng cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Hà Giang bằng vốn vay ADB, bắt đầu từ quý III năm 2014 và kết thúc quý IV năm 2015, với tổng số hộ trong dự án là 3.974 hộ.

** Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Thủy điện Thái An, xây kè chắn lũ bờ sông Miện tại thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, do Công ty làm đường tránh qua sông để phục vụ thi công công trình Thủy điện Thái An, làm sạt lở điện*

tích lúa của nhân dân và có nguy cơ sạt lở tuyến đường từ km 9 QL 4C vào trung tâm xã (Cử tri xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên).

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì làm việc với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Vị Xuyên, Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện, UBND xã Thuận Hòa, Bí thư và Trưởng thôn các thôn Hòa Bắc, Mịch A, Mịch B xã Thuận Hòa và kiểm tra tại hiện trường. Thực tế khu vực bờ sông thuộc thôn Hòa Bắc đã có sạt lở khu vực bờ sông, làm ảnh hưởng đến nhà cửa, đất canh tác của 10 hộ trong đó có 2 nhà phải di chuyển và có nguy cơ tiếp tục sạt lở có thể ảnh hưởng đến tuyến đường đoạn từ quốc lộ 4C vào xã Thuận Hòa. Nguyên nhân gây sạt lở là do việc đầu tư xây dựng của dự án thủy điện Thái An và Sông Miện 5 (cơ bản là do công ty Thái An làm đường qua sông); một phần là do thiên tai, lũ lụt tại thời điểm đó. Tại buổi làm việc đoàn đã thống nhất một số nội dung như sau:

- Đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Thái An phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên, Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Vị Xuyên, chính quyền địa phương và người dân, tổ chức kiểm đếm những phần đất đai, hoa màu đã bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông, lập hồ sơ, kinh phí bồi thường phê duyệt để triển khai thực hiện. Công ty cổ phần thủy điện Thái An có trách nhiệm tổ chức hỗ trợ kinh phí để chi trả phần bồi thường trên.

- Đề giải quyết việc sạt lở đất bờ sông có thể dùng biện pháp kè chắn dòng, chiều dài khoảng 400m hoặc tạm thời khơi thông dòng chảy, chuyển một phần dòng chính tránh để nước tiếp tục khoét sâu vào bờ sông làm sạt lở đất, về lâu dài sẽ nghiên cứu kè bờ sông.

- Hiện nay UBND huyện Vị Xuyên đang làm chủ đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường từ cầu km9 đi xã Thuận Hòa do Công ty TNHH xây dựng số 6 là đơn vị thi công. Đề nghị UBND huyện Vị Xuyên làm các thủ tục bổ sung, điều chỉnh hạng mục khơi thông dòng chảy vào dự án đường để thực hiện, tránh gây ảnh hưởng đến tuyến đường đi vào xã Thuận Hòa. Trước mắt, sắp tới mùa mưa lũ, UBND huyện Vị Xuyên giao cho Công ty TNHH xây dựng số 6 chủ động ứng vốn tổ chức đào mương, khơi lòng sông, vừa tạo dòng chảy, vừa bồi lấp vào phía bờ để bảo vệ đất hạn chế hiện tượng sạt lở tiếp theo trước mùa mưa lũ.

* *Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Thủy điện sông Miện 5 bậc II nâng giá bồi thường đất sản xuất lúa và đất khác của nhân dân bị thu hồi tại khu vực lòng hồ thủy điện; hiện nay Công ty thanh toán theo mức giá quá thấp, nhân dân không đồng tình; thực hiện chính sách hỗ trợ, chuyển đổi nghề hoặc tạo việc làm đối với những hộ bị thu hồi trên 50% đất sản xuất theo đúng qui định (Cử tri thôn Mịch A, Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên).*

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ đầu tư đã tích cực phối hợp với huyện Vị Xuyên, xã Thuận Hòa lập xong hồ sơ bản đồ thu hồi đất và tính toán giá trị bồi thường. Phần ảnh hưởng của dự án thủy điện Sông Miện 5A đến khu vực xã Thuận Hòa nằm trên địa bàn 3 thôn là thôn Mịch A, Mịch B, và Hòa Bắc. Với tổng số hộ bị ảnh hưởng đất canh tác và hoa màu là 109 hộ, tổng số tiền phải bồi thường là :

10.842.614.045 đồng. (trong đó thôn Mịch A : 28 hộ ; Mịch B : 51 hộ ; Hòa Bắc 30 hộ). Đã có 84 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đã giao đất cho dự án. Còn lại 25 hộ chiếm tỷ lệ 23% tại thôn Mịch A và Hòa Bắc chưa giao đất, chưa nhận tiền bồi thường. Lý do các hộ dân đưa ra là đơn giá bồi thường thấp (đơn giá của tỉnh quy định là 14.000 đ đến 28.000 đ/m² tùy vị trí) và đề nghị theo giá là 120.000 đ/m² đất trở lên.

Sau khi nhận được báo cáo của Sở Công thương, UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể như sau:

- Giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Vị Xuyên, UBND xã Thuận Hòa cùng với Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Miện 5, rà soát toàn bộ diện tích, đơn giá đền bù và chính sách tái định cư, định canh, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân mất đất ở, đất sản xuất trong dự án Thủy điện sông Miện 5A (25 hộ chưa nhận tiền đền bù). Đồng thời thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Việc bồi thường thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh, được áp dụng theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm. Đề nghị Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Vị Xuyên; UBND xã Thuận Hòa công khai và tuyên truyền cho nhân dân thực hiện theo đúng quy định.

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên chỉ đạo Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng; UBND xã Thuận Hòa tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy được hiệu quả kinh tế của dự án từ đó có sự đồng thuận ủng hộ chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ.

** Đề nghị tỉnh có chính sách, để các trường Mầm non thực hiện hợp đồng cấp dưỡng phục vụ bữa ăn trưa cho trẻ em (Cử tri các huyện trong tỉnh);*

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Thông tư Liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ GD&ĐT – Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập có quy định “*Với địa bàn không có cơ sở dịch vụ cung ứng cho việc nấu ăn cho trẻ thì được thuê khoán người nấu ăn 01 người phục vụ 50 trẻ mẫu giáo hoặc 35 trẻ nhà trẻ*”. Thông tư không đề cập đến chế độ chính sách của các cô nuôi làm việc ở các cơ sở giáo dục mầm non.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh các huyện đang áp dụng một số hình thức sau: bố trí nhân viên hành chính xuống nấu ăn; UBND huyện hỗ trợ kinh phí cô nuôi; trường tự cân đối kinh phí thuê cô nuôi; phụ huynh đóng góp kinh phí thuê cô nuôi; phụ huynh tự nấu ăn cho học sinh; giáo viên tham gia nấu ăn cho học sinh. Để thống nhất, UBND tỉnh sẽ xem xét, nghiên cứu chính sách hỗ trợ cho người hợp đồng cấp dưỡng phục vụ bữa ăn trưa cho trẻ em ở các cơ sở giáo dục mầm non trong thời gian tới.

** Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc cấp phát Gạo cho học sinh theo quyết định 36/QĐ-TTg của Chính phủ và công văn số 4090/UBND-VX ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh Hà Giang ngay từ đầu năm học để đảm bảo sinh hoạt cho học sinh; thực hiện cấp phát mỗi đợt (từ 1 - 2 tháng ăn)*

để các trường dễ bảo quản, tránh ẩm mốc; đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương hỗ trợ trực tiếp bằng tiền thay vì hỗ trợ bằng Gạo để các đơn vị trường học chủ động cân đối lượng gạo sử dụng hàng tháng cho học sinh (Cử tri các huyện trong tỉnh).

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ngày 30 tháng 7 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2261/UBND-VX, đề nghị Bộ Tài chính và Tổng cục dự trữ Nhà nước cấp gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2013-2014 thành 4 đợt, mỗi học kỳ chia thành 2 đợt như sau: Học kỳ I: Tiếp nhận theo 2 đợt vào đầu tháng 8 và tháng 10 năm 2013; Học kỳ II: Tiếp nhận theo 2 đợt vào đầu tháng 01 và tháng 3 năm 2014.

Tuy nhiên đến ngày 06 tháng 12 năm 2013 Tổng cục dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính mới có Quyết định số 775/QĐ-TCDT về việc xuất gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh 5 tháng liền. Việc đề nghị hỗ trợ bằng tiền thay vì hỗ trợ bằng gạo, UBND tỉnh sẽ xem xét đề nghị Trung ương quyết định.

* Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất thiết yếu cho các trường Phổ thông dân tộc bán trú, để đảm bảo mức tối thiểu phục vụ cho học tập, sinh hoạt của học sinh, theo quy định tại QĐ 85/2010/QĐ-TTg (Cử tri các huyện trong tỉnh);

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg, ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú. Ngày 22/12/2011, Liên bộ Giáo dục & Đào tạo – Tài Chính – Kế hoạch & Đầu tư đã ban hành Thông tư Liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ mức hỗ trợ, nguồn kinh phí, đề nghị UBND các huyện tổ chức thực hiện theo quy định.


Trên đây là kết quả giải quyết của UBND tỉnh đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ 9 đến sau Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVI. Đề nghị Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Vị Xuyên và các xã Phú Linh, Trung Thành, Việt Lâm, Thuận Hòa, Minh Tân giúp Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Vị Xuyên báo cáo các nội dung này tới cử tri trên địa bàn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
 - Như kính gửi;
 - Các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Vị Xuyên;
- Lưu VT.

**KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ**



[Handwritten signature]

**PHÓ TRƯỞNG BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
Đỗ Anh Tuấn**